

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SYT-KHTC
Vv tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở y tế trong ngành.

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên toàn quốc; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, quy định về phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế theo Thông tư 20/2021/TT-BYT năm 2021 bằng các hình thức phù hợp đến cán bộ và người dân đến khám, chữa bệnh để hiểu rõ và thực hiện.

Lồng ghép chỉ đạo các hoạt động để hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 tại các buổi sơ kết, giao ban trực tuyến phòng chống dịch cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng về giá trị của bảo vệ môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức phát động, hưởng ứng các phong trào như: bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước,...

2. Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải y tế phát sinh trong đơn vị theo đúng quy định; ra quân làm vệ sinh môi

trường, thu gom xử lý chất thải; tập trung khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đơn vị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị 08 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và các cam kết đã ký giữa Giám đốc Sở Y tế với Thủ trưởng các đơn vị trong ngành về giảm thiểu chất thải nhựa, cam kết giữa Thủ trưởng các đơn vị với nhân viên y tế về giảm thiểu chất thải nhựa; tiếp tục xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, đưa vào tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng bệnh viện, từ đó góp phần bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch, Kết luận, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, về các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngành Y tế; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Trên đây là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn của ngành Y tế, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai./.

(Gửi kèm Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang điện tử ngành Y tế;
- Lưu: KHTC, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Thơm